



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Sáng ngày 9/4, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về: báo cáo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2018; quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; giá bán, cho thuê căn hộ tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Quang Trung (thành phố Thái Bình); quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên

địa bàn tỉnh; đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thái Bình tới năm 2025, tầm nhìn tới năm 2030; việc đề nghị dừng thực hiện cổ phần hóa Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo

các sở, ngành, huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, kế hoạch phát triển đất ở toàn tỉnh năm 2018 khoảng 1.734,49ha, đạt tỷ lệ 29,22% so với kế hoạch toàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, các khu dân cư tại đô thị đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn trước để triển khai xây dựng công trình nhà

ở bảo đảm theo tiến độ của dự án đã được chấp thuận. Năm 2018 dự kiến sẽ chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 dự án phát triển nhà ở xã hội với quy mô diện tích đất khoảng 3,5ha, diện tích sàn nhà ở dự kiến 237.480m², hỗ trợ 9.784 căn nhà cho người có công với cách mạng và 2.576 căn nhà cho hộ nghèo. Đối với giá bán, cho thuê căn hộ tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Quang Trung, xác định lợi nhuận định mức giá bán là 12%, lợi nhuận định mức xác định giá cho thuê là 4%, lợi nhuận định mức xác định giá bán sau 5 năm là 8% tổng chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh do Sở Công Thương báo cáo gồm 3 chương, 18 điều quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Công Thương với các sở, ngành, huyện, thành phố, nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đầu tư sản xuất, kinh doanh

(Xem tiếp trang 4)
THU THUY

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tại thành phố Thái Bình



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều ngày 9/4, đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc về kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tại thành phố Thái Bình. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành và thành phố Thái Bình.

Thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu

lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng trong toàn thành phố với tỷ lệ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập nghị quyết đạt gần 97%. Việc xây dựng và ban hành các kế hoạch

(Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT

Không phát hiện các trường hợp mắc dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Theo đánh giá của ngành Y tế, 3 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh không phát hiện các trường hợp mắc dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, không có trường hợp tử vong do bệnh truyền nhiễm. Các đơn vị trong ngành thường xuyên tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch và duy trì công tác giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch, khoanh vùng không để bùng phát dịch bệnh. Các chương trình y tế có mục tiêu được duy trì hiệu quả, bảo đảm mục tiêu kế hoạch đề ra. Công tác khám chữa bệnh tiếp tục bảo đảm ổn định, đặc biệt phục vụ tốt công tác y tế trong dịp tết Nguyên đán. Trong đó, các cơ sở khám chữa bệnh triển khai tốt công tác thường trực cấp cứu và khám chữa bệnh; tăng cường các biện pháp

(Xem tiếp trang 4)
HÀ DUNG

Tiến Hải 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Trong quý I, đặc biệt là trong tháng Thanh niên năm 2018, Đoàn Thanh niên huyện Tiến Hải triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, của quê hương cách mạng 14/10 trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần năng động, sáng tạo của tuổi trẻ trong tuyên truyền và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại cơ sở, tuổi trẻ Tiến Hải đã phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 450 đối tượng chính sách, thương binh, bệnh binh; thăm hỏi, động viên, tặng hơn 700 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường biển tại bãi biển cồn Vành; trồng và chăm sóc 10.500 cây xanh các loại. Toàn huyện đã tổ chức 27 lớp tìm hiểu về Đoàn và kết nạp 1.850 đoàn viên mới.

Quý II/2018, Đoàn Thanh niên huyện Tiến Hải triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 tới các cơ sở đoàn trong toàn huyện. Phát động và thực hiện chiến dịch tình nguyện hè năm 2018. Chỉ đạo công tác bàn giao, tiếp nhận đoàn viên, đội viên, nhi đồng về sinh hoạt trên địa bàn dân cư. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm ngày thành lập huyện.

Nhân dịp này, 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng Thanh niên năm 2018 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Huyện đoàn biểu dương, khen thưởng.

TRẦN HIỀN
(Đài TTHH Tiến Hải)

SONG AN Đưa chuột được mùa

Thu hoạch dưa chuột gai vụ xuân năm 2018, nông dân xã Song An (Vũ Thư) phấn khởi vì dưa được mùa, được giá. Hiện nay, dưa chuột được bán với giá 5.000 đồng/kg.



Theo HTXNN Song An, so với thời điểm đầu vụ là 9.000 đồng/kg, giá dưa chuột thời điểm này đã "hạ nhiệt". Tuy nhiên, đây có thể coi là mức giá ổn định từ nay đến cuối vụ. Năm nay thời tiết thuận lợi, năng suất dưa ước đạt gần 1 tấn/sào, sau khi trừ chi phí mỗi sào dưa cho thu nhập trung bình từ 6 - 7 triệu đồng. Dự kiến đến cuối tháng 4/2018 nông dân xã Song An sẽ kết thúc thu hoạch dưa chuột, giải phóng đất, chuẩn bị các điều kiện để trồng dưa lê hè.

LÊ TRUNG
(Đài TTHH Vũ Thư)

ĐÔNG HƯNG

Tổng giá trị sản xuất quý I tăng 9,1% so với cùng kỳ

Quý I/2018, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) của huyện Đông Hưng đạt gần 2.200 tỷ đồng, đạt 21,6% kế hoạch năm, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt trên 684 tỷ đồng, đạt 21,2% kế hoạch năm, tăng 1,4% so với cùng kỳ; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt trên 1.250 tỷ đồng, đạt 21,5% kế hoạch năm, tăng 14,3% so với cùng kỳ; thương mại, dịch vụ đạt 560 tỷ đồng, đạt 22,2% kế hoạch năm, tăng 8,0% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở kết quả đạt được và chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, thời gian tới, huyện Đông Hưng tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phối hợp thực hiện dự án nông nghiệp sạch liên doanh với Hàn Quốc tại 3 xã Hòa Nam, Trọng Quan, Đông Quang; tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết nợ xây dựng cơ bản cho 3 xã đã thẩm định năm 2016 để được tính công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, chỉ đạo 4 xã đăng ký năm 2018 đánh giá mức độ, kết quả đạt được của từng tiêu chí, để ra lộ trình, giải pháp, huy động nguồn lực đầu tư để phân đầu hoàn thành các tiêu chí. Thu hút các dự án đầu tư lấp đầy các cụm công nghiệp hiện có; đẩy nhanh tiến độ triển khai và thực hiện các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn...

THU HIỀN

Truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Đông Hưng phối hợp với Ban Dân số xã Đông Các vừa tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đồng thời lồng ghép khám, tư vấn hỗ trợ về sức khỏe cho hơn 150 hội viên hội người cao tuổi của xã.

Tại buổi truyền thông, các đối tượng được phổ biến nội dung Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Đồng thời, triển khai một số nội dung chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi; trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc người cao tuổi...

Cũng tại buổi truyền thông, các hội viên hội người cao tuổi đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; cách phòng, chống một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi đồng thời được thử đường máu, đo huyết áp và các chỉ số sinh học bằng máy đo hiện đại...

HÀ ANH

Một vụ màu bằng bốn vụ lúa

(Xem trang 2)



Vụ xuân năm 2018, xã Diệp Nông (Hưng Hà) gieo trồng 75ha kê.

Xứng đáng là lực lượng nòng cốt ở cơ sở

(Xem trang 3)